



'แดนเจอร์ส' เปิดหมวกคุย

ยกถ้วยขึ้นท่า

ขณะที่แฟนบอลไทยระดมระดมคาคาดหวังความสำเร็จทีมชาติไทยชุดใหญ่ ในรายการเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2018 ว่า จะทำได้ถึงแชมป์หรือไม่ ทุกอย่างคงมีคำตอบที่จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ พร้อมกับการเดินทางลุยศึกเอเชียน คัพ 2019 ระหว่าง 5 ม.ค.-1 ก.พ.62 สิ่งที่แฟนบอลไทยทำได้คือการเป็นกำลังใจให้ขุนพลนักเตะทีมชาติไทยเดินทางก้าวสู่ความสำเร็จ

หลังลีกฟุตบอลในประเทศไทยจบลง ความเจียนเหวของแฟนบอลไทยอาจจะเกิดขึ้นบ้าง แต่ฟุตบอลไทยลีกกำลังเป็นไปอย่างเข้มข้นเดินทางเข้าสู่ 2 เกมสุดท้ายของฤดูกาลที่ 11 แล้ว ทีมแชมป์ปีนี้อย่างคงขยับเคียงกัน 2 ทีมเหมือนเดิม ระหว่าง ทำเรือ กับ ชลบุรี บลูเวฟ เป็นคู่ต่อสู้ที่ไล่ล่าความสำเร็จกันในทุกฤดูกาล โดยเฉพาะช่วงโค้งแห่งการลุ้นแชมป์ ปีนี้อาจจะแตกต่างกว่าปีที่แล้ว ตรงที่สถานการณ์หัวหน้าโค้ชจำฝูงคือ ทำเรือ มี 59 แต้ม ชลบุรี มี 58 แต้ม หากเป็นทุกปีชลบุรีจะเป็นฝ่ายนำโดยทิ้งอารมณ์ให้ลุ้นกันแบบหายใจรดต้นคอ

ก่อนเปิดฤดูกาลด้วยคุณภาพทีมคง

ต้องยอมรับว่าลูกทีมของ "โค้ชหมี่" รัชพล สายเนตรจงม ดูดีกว่าหลายเท่าตัว เพราะคุณภาพผู้เล่นในทีมดีกว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ รวมไปถึงเยาวชนเกิน 80% ชื่อของ ศุภวุฒิ เตื่อนกลาง, จีรวัดน์ สอนวิเชียร, กฤษฏา วงษ์แก้ว, ณัฐวุฒิ หมัดยะลาน, รณชัย จุจวงศ์สุข, อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ, ไตรรงค์ เพชรเทียม, พีรพัฒน์ แก้ววิชัย ฯลฯ ล้วนแล้วแต่อยู่ในสถานะดาวเตะที่พิกอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย

ตัดสินใจไปทางฝั่งทำเรือ ลูกทีมของ อุดม ทวีสุข ที่ดูเหมือนว่าโอกาสในการลุ้นแชมป์จะยาก เพราะว่าทีมทำการถ่ายเลือดปล่อยแข้งหลักหลายคนออก เพื่อสร้างคุณภาพทีมขึ้นมาใหม่ทั้ง เตี้ยโก้ โมธ่า, วิศุร บัวหลวง, ธนากร เพ็ญพกุล, นพดล โคนเพิ่มทรัพย์ ฯลฯ แต่ตัวที่เสริมเข้ามาแม้ว่าจะเป็นแค่ทีมอื่นทั้ง บรรหาร ชันติชัยขจร, ไรอัน โกลเมส ก็ต้องใช้เวลาปรับจูนมากพอสมควรโดยเฉพาะช่วงแรกทีเดียว

จำฝูงทำเรือ 24 นัดแต่เกมเดียวให้กับ แบงค็อก บีทีเอส ที่เหลือกวาดชัยมาได้ถึง 18 เกม เสมอ 5 โดย 2 ใน 5 เกมที่เสมอเป็นการเสมอกับชลบุรี ทั้งเหย้าและเยือนที่สกอร์ 1-1 ยอดทีมได้เตะเล็กจากคลองเตยเป็นทีมที่แพ้น้อยที่สุดในลีก และรักษาคุณภาพการเป็นทีมใหญ่ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ต้องชื่นชมคือเรื่องของปรับทีมในเงื่อนไขของเวลาได้อย่างรวดเร็ว

พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี 2 เกม หลังออกลูกเบ้ ทำให้พวกเขาตกลงไปอยู่รองจำฝูงพร้อมกับเปิดเงื่อนไขสู่กับทำเรืออย่างเต็มตัว ผลเสมอ ศรีสะเกษ 5-5, เสมอ ธรรมทางหลวง 1-1 กลายเป็นบท

ทดสอบชลบุรี ที่มีขุนพลทีมชาติเต็มทีม จะสามารถป้องกันแชมป์สมัยที่ 10 ไว้ในอ้อมอกได้หรือไม่

เพราะลมหายใจลุ้นแชมป์ต้องกำหนดด้วยตัวเองอันดับแรก และไปลุ้นให้ทำเรือสะดุด โปรแกรมที่เหลือของชลบุรี นัดวันที่ 8 ธ.ค.61 เปิดบ้านที่ สพล.ชลบุรี พบ บางกอก ซิตี้ อันดับปัจจุบันรอดปลอดภัยแน่นอนมี 28 แต้ม เลกแรก ชลบุรี บุกชนะมา 4-2 ส่วนเกมสุดท้ายวันที่ 15 ธ.ค.61 บุกไปเยือนเกษมบัณฑิต ทีมอันดับ 10 ที่มี 25 แต้ม ยังสู้มเสี่ยงเล็ก ๆ กับการตกชั้น ผลของเกษมบัณฑิตนัดรองสุดท้ายมีผลต่อชลบุรีเป็นอย่างมาก หากพวกเขาเก็บชัยชนะได้เกมสุดท้ายงานอาจจะไม่หนักมาก

ด้านทำเรือโปรแกรมอีก 2 นัดที่เหลือ นักเสาะหาการหากต้องการคว้าแชมป์ต้องเก็บไข่ได้ 6 แต้ม แล้วไม่ต้องไปรอเงื่อนไขอื่น เพราะถ้าความได้เปรียบไว้ในมือด้วยสถานะของแต้มและอันดับ แต่เกมนัดวันที่ 9 ธ.ค.61 ต้องพบกับกรมทางหลวง แม้ว่าจะเล่นในบ้านของตัวเอง แต่ก็ไม่ใช่งานง่าย เพราะฟอร์มของทีมเยือนโหดเอากการ หากผ่านเกมนี้ไปได้นัดสุดท้ายวันที่ 15 ธ.ค. 61 กับบางกอก ซิตี้ แม้ว่าจะไปเยือนขวัญกำลังใจจะออกมาดีเยี่ยมเพราะเตรียมพร้อมฉลองความสำเร็จ

หากว่าทั้ง ทำเรือและชลบุรี จบฤดูกาลด้วยแต้มที่ออกมาเท่ากันคงต้องไปไล่เรียงเงื่อนไขการจัดอันดับดังนี้

ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเป็นทีมชนะเลิศ

จัดอันดับที่ตามคะแนนรวมที่ได้ หากมีคะแนนรวมเท่ากันเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลให้